
                                      

Fundur haldinn í stjórn Hjúkrunar-og dvalarheimilisins Nausts 
mánudaginn  26. júlí. 2010 kl. 16:00 á skrifstofu Langanesbyggðar.  

DAGSKRÁ:  

Mætt voru: Ásta Laufey Þórarinsdóttir fyrir Svalbarðshrepp, Ragnhildur 
Karlsdóttir og Gunnólfur Lárusson fyrir Langanesbyggð, Valgerður Friðriksdóttir 
trúnaðarmaður, Aldís Gunnarsdóttir forstöðumaður og Gunnólfur Lárusson 
framkvæmdarstjóri sem ritaði fundargerð á tölvu.  

Dagskrá.  

1. Starfsmannamál. 
Framkvæmdarstjóri fór yfir að öllu starfsfólki hafi verið sagt upp störfum á 
Nausti   frá og með 1. júlí sl. til að hægt verði að ná hagræðingu í rekstri. 
Enda  hefur íbúum á Nausti fækkað verulega, jafnframt voru þær Guðrún  
Júlía Jónsdóttir framkvæmdarstjóri Heilbrigðisstofnunar Suð-Austurlands 
og Jóhanna Kristjánsdóttir hjúkrunarfræðingur fengnar til að gera úttekt á 
rekstri og vaktarplani á sú vinna að vera klár um miðjan  ágúst.  

2. Auglýsing . 
Framkvæmdarstjóri  lagði fram drög að auglýsingu þar sem óskað er eftir 
hjúkrunarforstjóra, samþykkt  var samhljóða að auglýsa eftir 
hjúkrunarforstjóra.   

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.17:00 


